
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วยบริการ 

ร้อยละ 70 และร้อยละ 20 ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 โรงพยาบาลเรณูนคร  ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบค่าบริการทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 70) ปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ ( integnity and transparcncy Assessnint: ITA)  ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับ
หน่วยบริการ ร้อยละ 7๐  ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
 2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับ
หน่วยบริการ ร้อยละ 20  ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
 3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับ
จังหวัด ร้อยละ 10 ด าเนินการแล้วเสร็จ 97.30% 
  3.1 รายการที่ยังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จคือรายการรถพยาบาล(รถตู้) ยังคงอยู่ในขั้นตอน
การอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อกับกรมบัญชีกลาง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 1. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการยังคงไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ จึงอาจท าให้ส่วนใหญ่มีมูลค่าการใช้ ไป
ของต้นทุนยา  วัสดุ  และเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างสูง เพราะบางอย่างจ าเป็นต้องซื้อตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในช่วงกลางปี  ซึ่งเราไม่สามารถปรับแผนได้อีก หรือบางอย่างเป็นวัสดุที่เราคิดว่าไม่จ าเป็นต้องตั้ง
มูลค่าสูงไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 2. ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้  

            ปัญหาและอุปสรรค   

 1. ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ในกรณีท่ีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจการจัดซื้อ
จัดจ้างของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะเป็นปัญหาว่าการจัดท าเอกสารมีข้อทักท้วงจากจังหวัด
เรื่องการพิมพ์เอกสารผิดพลาด การตรวจเอกสารในแต่ละครั้งไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ตรวจแฟ้ม ท าให้มีการส่งเอกสารกลับมาแก้ไขหลายรอบ ท าให้เกิดความล่าช้า 

 2. ปัญหาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และก าหนดคุณลักษณะ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท า 
ให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามค าสั่งฯ เนื่องจากว่าคณะกรรมการประชุมและพิจารณาช้า เพราะหา
คุณลักษณะหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกัน และมีภาระหน้างานประจ าท าให้ไม่มีเวลา และองค์ประชุมไม่
ครบ ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ข้ึนเวรผลัด 

 3. การก าหนดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์  คณะกรรมการยังไม่มีความรู้และทักษะในการก าหนด
คุณลักษณะ 

 4. คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในแต่ละบทบาท 

 

 



 

 

 5. ปัญหาการขาดอัตราก าลัง ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนมีปัญหาด้านการเงินจึงไม่สามารถจ้าง 
อัตราก าลังด้านงานพัสดุเพิ่มได้ 

 6. การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การรายงานการขอจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้ให้กลุ่มงานต่างๆ ระบุ
เหตุผลความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเงื่อนไข ส่วนมากจะไม่มีเหตุผลและไม่ชัดเจน 

 แนวทางการแก้ปัญหา 

 1. มีการพัฒนาในเรื่องการควบคุมแผนการใช้เงินบ ารุง(เงินนอกงบประมาณ) ให้เป็นไปตามแผน หาก
รายการไหนที่ไม่ได้มีแผน แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการแล้ว จะมีผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ป่วย ให้เจ้าของเรื่องนั้นๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป และให้มีการ
ปรับแผนการใช้เงินนั้นใหม่ โดยไม่ให้กระทบวงเงินที่ก าหนดไว้ตามแผน และให้ลดค่าใช้จ่ายอื่นลง เพ่ือให้แผนมี
ความสมดุล 

 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องได้รับการพัฒนาในการเพ่ิมทักษะ ความสามารถ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 3. จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องและเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 สรุป 

 การด าเนินการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลเรณูนคร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโดยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 

 


